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รายงานการประชุมทางไกล 
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  

(Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ผ่านระบบ Zoom 
 

ผู้มาประชุม  

1.  นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน 

2.  นางสาวภาวิณี ชพานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ คณะทำงาน 

3.  นายพัทธ์กมล ทัตติพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

คณะทำงาน 

4.  นายมานิต สังขพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมศุลกากร คณะทำงาน 

5.  พ.ต.อ.ธีระพงษ์ วงศ์มุนีวร ผกก. กลุ่มงานสอบสวน บก.ปทส. ผู้แทนกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

คณะทำงาน 

6.  นายสุพัฒ มูลพฤกษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

7.  นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหน้าส่วนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

8.  นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนัก
แผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

9.  นางสาวเจนจิรา แก้วโมรา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

10.  นายอานนท์ ถิระปรีดานันท์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า  
กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 
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11.  นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต  
กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

12.  นายบุญส่ง สมเพาะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

13.  นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ 
 

คณะทำงาน 

14.  นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

15.  นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด ผู้อำนวยการส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

16.  นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

17.  นายสุวิทย์ ทองหอม สมาชิก เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงาน 

18.  นายวิโรจน์ ติปิน ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ภาคเหนือ ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้แทน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน แม่ทา 

คณะทำงาน 

19.  นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ผู้แทนสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด คณะทำงาน 

20.  นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คณะทำงาน 

21.  นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ คณะทำงาน 

22.  นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว คณะทำงาน 

23.  นายประเสริฐ เอ่ียมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร คณะทำงาน 

24.  นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 

คณะทำงาน 

25.  นายปิงซุน หวัง เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น คณะทำงาน 

26.  นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ ผู้แทนสมาคมไม้เก่า คณะทำงาน 
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27.  ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย  

28.  นายสิทธิพร รอดไพรสม เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า 
(RECOFTC) 

คณะทำงาน 

29.  นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทำงาน 

30.  นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

31.  นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

32.  นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

33.  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ผอ.กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช กรมวิชาการเกษตร คณะทำงาน 

34.  นายพิภัช พรรณะ รองนายกสมาคมผู้ส่งออกไม้ไทย  คณะทำงาน 

 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 

1.  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

2.  ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

3.  เครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม – เฟล็กที 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นางสาวสมฤด ีนิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) 

2.  นายสมพร คงธนกฤตกร SME Consultant สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) 

3.  นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก 

4.  นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 
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5.  นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 

6.  นางสาวศุภดา คงนคร ผู้ช่วยโครงการ สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 

7.  นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

8.  นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

9.  นายพิชญญ์ โชติพันธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

10.  นางสาวพร้อมพร สกุลวัชรินทร์ นิติกรปฏิบัติการ กรมศุลกากร 

11.  นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิติกรชำนาญการ กลุ่มนิติการ สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ 

12.  นายดำรงศักดิ์ ธานีบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

13.  นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14.  นางสาวขวัญหทัย ธนทรัพย์วงศ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

15.  นายการุณ ไกรระวี ผู้อำนวยการสมาคมธุรกิจไม้ 

16.  นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง เจ้าหน้าที่โครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

17.  นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

18.  นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย 

19.  นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

20.  นายอภิชาต ขาวสังข์ กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

21.  นายวิโรจน์ คณะพงษา ผู้จัดการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 

22.  นางสาวกรวิไล วงค์ยศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สมาคมไม้เก่า 

23.  นายศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์ อาจารย์คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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24.  นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  
กรมวิชาการเกษตร 

25.  Mr. Manesh Lacoul Director of K-Cube Solutions Co. Ltd., สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  

26.  นายวิสูตร บุญนทีพิสิฐ นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

27.  นายสุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 

 

เริ่มประชุมเวลา 09:34 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เนื่องจากติดภารกิจ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ 
สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมแทน การประชุมนี้มีจุดประสงค์
เพ่ือ 1) รับทราบผลของโครงการภายใตส้ถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 2) รับทราบความก้าวหน้า
คณะทำงานกลุ่มย่อย ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (PDI) และ การควบคุม
การนำเข้าไม้ (IC) 3) พิจารณา VPA Roadmap ฉบับปรับปรุง และแผนการดำเนินงานเฟล็กทีใน
ประเทศไทย และ 4) พิจารณาแนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   การรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วย
ความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
และประเด็นสืบเนื่อง 

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6  
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1. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการฯ ให้
ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ - พิจารณารายชื่อแล้ว ไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประสานกับ นายสมพร คงธนกฤตกร Forest 
Trends เรื่องการตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาไม้ โดยการวัดค่าไอโซโทป – ได้หารือไปเบื้องต้น และมีข้อสรุป
ว่า เนื่องจากการตรวจพิสูจน์จะเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานไม้ของประเทศไทย Forest Trends จึงขอให้
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ หารือกับ FLEGT Asia Programme, EFI ก่อน เมื่อได้ข้อสรุป Forest 
Trends ยินดีเป็นผู้ประสานระหว่างกรมป่าไม้กับ World Forest ID  

3. นำร่าง PS เข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือเตรียมการรองรับการบังคับใช้
กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณา – สำนักงานเลขานุการไทย-อียู 
เฟล็กที ได้ส่งร่างให้ FLEGT Asia Programme, EFI ให้ความเห็นเชิงเทคนิคเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้นำเข้า
คณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากการประชุมเลื่อนออกไป จึงยังไม่ได้ส่งร่างให้อียูอย่างเป็นทางการ  

4. สำนักงานเลขานุการฯ ส่งร่างแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย
ของไม้ในที่ดินรัฐ (ส.ป.ก.) ให้ FLEGT Asia, EFI ออกความเห็น และให้คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุม
ห่วงโซ่อุปทานไม้ในท่ีดินรัฐ (SCC on PBL) หารือร่างการสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง 
(SD) สำหรับ ส.ป.ก. ต่อ – สำนักงานเลขานุการฯ ส่งร่างให้ FLEGT Asia Programme, EFI แล้ว 
คณะทำงานกลุ่มย่อย SCC on PBL จะหารือร่าง SD ต่อในการประชุมกลุ่มย่อย 

5. นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก แก้ไขร่างแนวคิดการ
ควบคุมการนำเข้าไม้ (IC) และนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย IC ก่อนส่งให้ FLEGT Asia, EFI 
ออกความเห็น และให้นางสาวภาวิณี นำเสนอเรื่องเกณฑ์ความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีธรรมาภิบาล ให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง – ได้ส่งร่างแนวคิด IC ให้ FLEGT Asia, EFI และได้รับความเห็นกลับมาแล้ว จะ
นำเสนอความก้าวหน้าในวาระที่ 3.3.2 

6. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ หารือกับ กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ เรื่องการ
เตรียมการกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกไม้ และหารือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม
ป่าไม้ เรื่องการพัฒนาระบบ RFD SW เพ่ือรองรับการสำแดงและอนุมัติ due diligence –  สรุปว่าจะ
รอความเห็นจาก FLEGT Asia, EFI ก่อน จึงเริ่มหารือ 

7. นางสาวภาวิณี ชพานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้า
ต่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการหารือภายในกรมเรื่องการเตรียมการกฎระเบียบการนำเข้า-
ส่งออกไม้ – นางสาวภาวิณี ชพานนท์ กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่ามีความ
เป็นไปได้ที่จะใช้ พ.ร.บ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 มา
ใช้ในการออกข้อกำหนด due diligence แต่มีข้อสังเกตุว่าต้องได้ข้อสรุปเรื่องเงื่อนไขต่างๆ พร้อมกับ
หารือกับผู้เกี่ยวข้องก่อน เพราะประเทศไทยไม่เคยมีข้อกำหนด due diligence ไม้มาก่อน 
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เรื่องคงค้าง 

1. นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดำเนินโครงการศึกษาการบริหารจัดการมิให้ไม้ที่ถูกยึดเนื่องจากผิดกฎหมายของไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน 
และการศึกษาเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่จะนำไม้ผิดกฎหมายเข้าสถานประกอบการของผู้แปรรูปไม้ขั้นต้น 
(มติการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 11/2563) - คาดว่าโครงการจะเสร็จเดือน ก.ค. 
และจะนำเสนอผลในเดือน ส.ค. 

2. สภาอุตสาหกรรมฯ จัดประชุมระดมความเห็นต่อร่าง PS (มติการประชุม
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 1/2564) – มีการนำเสนอเรื่อง FLEGT VPA แก่ผู้ประกอบการ
นอกคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯไป และเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมกระบวนการ 
FLEGT VPA ได้ 

3. คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมไม้ในท่ีดินเอกชน (SCC on PL) หารือเรื่อง
การแปรรูปไม้ในท่ีดินเอกชน ณ จุดปลูก (มติการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 2/2564) - 
พักการหารือ  

4. RECOFTC จัดประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โครงการ
ศึกษาบทบาท CSO ของไทยในกระบวนการ VPA และแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบ (จากการประชุม
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 3/2564) – ยังไม่เริ่มดำเนินการ 

5. คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ (IC) หารือเรื่องไม้เก่านำเข้า 
(มติการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 3/2564) – ยังไม่เริ่มหารือ เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างหลัก 

6. คณะทำงานกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของ
ประเทศไทย และการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ของประเทศไทย (THA-TLAS&SCC) ร่วมด้วยสภา
อุตสาหกรรมฯ จัดประชุมกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคผนวก PS แต่ไม่ควบคุมโดย พ.ร.บ. ป่าไม้ (มติ
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 3/2564) – ได้มีการหารือระหว่างส่วนมาตรฐานกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมฯ ไปเบื้องต้น และในวันที่ 19 ส.ค. สมาคม
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ จะจัดประชุมกับสมาชิก เพ่ือ
แนะนำเรื่อง FLEGT VPA และเก็บความเห็นเพิ่มเติมต่อ ร่าง PS และแนวทางการออกหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล โดยมีแผนจะเชิญ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ 
เข้าร่วมนำเสนอเรื่อง FLEGT VPA  

7. ส่วนมาตรฐานฯ แก้ปัญหาช่องว่างข้อมูลอุตสาหกรรมไม้ และพัฒนาคู่มือ
สิ่งแวดล้อมและแรงงาน (มติการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 4/2564) - ส่วนมาตรฐาน
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ฯ จัดประชุมกับกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ไป 1 ครั้ง (22 มิ.ย.) จะนำเสนอผลการประชุมใน
วาระท่ี 3.1 

8. การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ THA-TLAS (มติ
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 4/2564) – AIT นำเสนอการดำเนินงานในวาระท่ี 3.2  

9. กรมป่าไม้จัดประชุมร่วมกับ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหารือการเตรียมการด้านโครงสร้าง และ
กฎระเบียบ สำหรับการควบคุมการนำเข้าไม้ (มติการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 
5/2564) – สรุปว่าจะรอความเห็นจาก FLEGT Asia, EFI ก่อน จึงจะเริ่มหารือ 

10. การพิจารณาร่าง VPA Legal Text (มติการประชุมคณะทำงานจัดทำ
ข้อตกลงฯ ครั้งที่ 5/2564) – กรมศุลกากร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร กรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมยุโรป ส่งความเห็นกลับมาแล้ว จะสรุปการดำเนินงานขั้นต่อไปในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 

11. กรมป่าไม้ เวียน คำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง
ฯ (SD) สำหรับไม้ในท่ีดินเอกชน ให้หน่วยงานรัฐพิจารณาให้ครบถ้วนเพ่ือประกาศใช้ โดยสภา
อุตสาหกรรมฯ จะช่วยสนับสนุนการทำสื่อประชาสัมพันธ์ SD (จากการประชุมครั้งที่ 6/2564) – สำนัก
เศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้รับความเห็นกลับมาจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด (ทสจ.) และศูนย์ป่าไม้จังหวัดแล้ว จะนำผลสรุปมาแจ้งให้ทราบในการประชุมหน้า 

ในเรื่องการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมเห็นชอบให้สภาอุตสาหกรรมฯ เริ่มจัดทำ
ควบคู่ไปกับการพิจารณา SD ของหน่วยงานรัฐ โดยเนื้อหาประชาสัมพันธ์ควรกล่าวถึงสิทธิการทำไม้ใน
ที่ดินเอกชนปัจจุบัน และแนวทางการยืนยันความถูกต้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของ
ผู้ประกอบการต่อการทำไม้ในที่ดินเอกชน โดยไม่ต้องลงรายละเอียดเรื่องแบบ SD ซ่ึงอยู่ระหว่างการ
พิจารณา 

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
ขับเคลื่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์การทำไม้ในที่ดินเอกชน และขอให้ต่อไป ผู้ที่ต้องการรายงาน
ความก้าวหน้า นำเอกสารมาประกอบการรายงานด้วย (หากมี) 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และเห็นชอบให้สภาอุตสาหกรรมฯ เริ่มทำ
สื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในท่ีดินเอกชนตามกฎระเบียบ
ปัจจุบัน  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 
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๓.๑ ความก้าวหน้าในการประชุมหารือระหว่างกรมป่าไม้กับกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ นำเสนอผลการหารือ 
ในวันที่ 22 มิ.ย. ระหว่างกรมป่าไม้ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และผู้ประกอบการ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และแรงงาน สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย การพัฒนาแนว
ปฏิบัติดังกล่าวเป็นมติสืบเนื่องมาจากการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 9/2563 เนื่องจากไม่
มีกฎระเบียบควบคุมปัจจุบัน จึงให้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติเพ่ือการควบคุมในระบบรับประกันความถูกต้อง
ตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย (THA-TLAS) นอกจากนั้นแล้วที่ประชุมครั้งที่ 4/2564 ยังมีมติให้
พัฒนาแนวปฏิบัตดิังกล่าวเพ่ือแก้ปัญหาช่องว่างการจัดเก็บข้อมูลด้านแรงงานของผู้ประกอบการรายย่อย
ด้วย 

จากการประชุมวันที่ 22 มิ.ย. สรุปว่าปัจจุบันมีช่องว่างในการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และแรงงานในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยอยู่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไม่ครอบคลุม
จุดปลูก เช่น สวนป่า ส่วนด้านแรงงาน กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ก็ไม่มี
การตรวจติดตามที่ถี่พอ นอกจากนั้นแล้วการรับรองตามมาตรฐานแรงงานไทยก็มีค่าใช้จ่ายการตรวจพิสูจน์
ขององค์กรเอกชน ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถนำมาใช้ได้ ที่ประชุมสรุปเบื้องต้น ให้มีการ
พัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice: GLP) ที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของไทย 
และแนวปฏิบัติของ International Labour Organization (ILO) พร้อมกับการพัฒนาแนวทางการตรวจ
พิสูจน์รับรองทีส่อดคล้องมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2020) โดยกรมป่าไม้จะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ด้วยความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งแนวปฏิบัติและการตรวจพิสูจน์
จะมุ่งเน้นไม่ให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการรายย่อย การออกหนังสือรับรองโดยกรมป่าไม้ไม่ควรมีค่าใช้จ่าย  

ในการดำเนินงานขั้นต่อไป กรมป่าไม้ร่วมด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะเชิญ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ตัดไม้ ล้มไม้ มาร่วมพัฒนา GLP และกำหนดแผนการ
ดำเนินงานเพ่ือนำเสนออียู ต่อไป 

นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ผู้แทนสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด แนะนำให้หารือกับ 
สภาอุตสาหกรรมฯ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณานำมาตรฐาน มอก. 
1406-1 มาใช้อ้างอิงในการพัฒนา GLP ด้วย 

นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำว่า นอกจาก
การพัฒนาเรื่องสวัสดิภาพแรงงานแล้ว ควรมีการพัฒนาทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมไม้ด้วย เพราะ
ปัจจุบันทักษะแรงงานของประเทศไม่สูง ทำให้ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ ต้นทุนภาคป่าไม้มีราคาสูง และไม่
ยั่งยืนเมื่อเกิดวิกฤต ทำให้เกิดปัญหา เช่น การย้ายฐานการผลิต 

นายบุญสุธีย์ จะนำคำแนะนำไปหารือในการประชุมเรื่อง GLP ครั้งหน้า 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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  ๓.๒ การตรวจสอบย้อนกลับของไม้ในประเทศไทย: ข้อเสนอแนะของการศึกษา
ความเป็นไปได้ และความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และกรมป่าไม้ 
(Traceability of Thai Timber: Recommendations of Feasibility Study and AIT-RFD 
Collaboration) 
  Mr. Manesh Lacoul Director of K-Cube Solutions Co. Ltd., สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) และ นายวิสูตร บุญนทีพิสิฐ นักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมด้วยนางสาวภา
วิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก นำเสนอ 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้วิธีการทางเทคโนโลยี 
ปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบย่อยของ RFD Single Window ยังไม่สมบูรณ์ 

และระบบยังไม่เชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบย้อนกลับขององค์กรเอกชนเพ่ือเก็บข้อมูลไม้จากท่ีดินที่
กฎหมายไม่ควบคุม เช่น ที่ดินเอกชน การตรวจความสอดคล้องข้อมูลห่วงโซ่อุปทานยังคงเป็นแบบ 
manual และระบบ RFD Single Window ยังไม่เริ่มออกหนังสือรับรองไม้เพ่ือส่งออก นอกจากนั้น
ฐานข้อมูลไม้ที่มีก็ยังไม่ครบทุกจุดห่วงโซ่อุปทาน จากการศึกษาเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อ
ยอดจากแพลทฟอร์ม RFD Single Window เพ่ือแก้ไขช่องว่างดังกล่าว 

ผลการศึกษาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบ RFD Single 
Window  

จากการพิจารณาผลประโยชน์และต้นทุน สรุปว่า บาร์โค้ด หรือ รหัสคิวอาร์ เป็น
เครื่องมือทางกายภาพที่เหมาะสมแทนการตีตราไม้ ส่วน เว็บแอปพลิเคชัน และ แอปพลิเคชันมือถือ 
เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

แอปพลิเคชันมือถือ ควรใช้โดยเจ้าของไม้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้ประกอบการ ในจุด
ปลูก ด่านป่าไม้ และโรงงานแปรรูปขั้นต้น เพื่อบันทึกข้อมูล และตรวจพิสูจน์ในพื้นที่ เพื่อการอนุญาตทำ
ไม้ ออกหนังสือรับรอง รับรองไม้จากสวนป่า และบันทึกข้อมูลไม้จากท่ีดินกรรมสิทธิ์ (e-tree) 

เว็บแอปพลิเคชัน ควรใช้โดยโรงงานแปรรูป สถาบันตรวจพิสูจน์ และผู้มีอำนาจออก
หนังสือรับรอง เพ่ือบันทึกบัญชีไม้และออกหนังสือกำกับในจุดแปรรูป/ผลิต กำกับติดตาม ตรวจพิสูจน์
ความสอดคล้องโดยอัตโนมัติ เปรียบเทียบหน้าตัดไม้ท้ายรถบรรทุกโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ
แจ้งผลการตรวจพิสูจน์เพื่อออกหนังสือรับรองอัตโนมัติ 

ข้อเสนอแนะ 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับไม้ของประเทศไทย  

- ควรนำข้อมูลไม้ที่เก็บรวบรวมไว้ในจุดควบคุมแต่ละจุดในห่วงโซ่อุปทานมาใช้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องลงตรวจสอบพ้ืนที่หรือสถานประกอบการทุกกรณีเม่ือมีการขอหนังสือ
รับรองเพ่ือการส่งออก 
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- สำหรับไม้ที่ไม่ครอบคลุมในกฎหมาย เช่น ไม้ในท่ีดินเอกชน ให้มีมาตรการจูง
ใจให้ประชาชนใช้ระบบ e-tree และส่งเสริมความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับไม้ของตนเอง 

การพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้ 
- พัฒนาระบบ เว็บแอปพลิเคชัน ที่มี Application Programming Interface 

(API) เพ่ือพัฒนาต่อเป็น mobile app และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 
- จำแนกประเภทการใช้งานหรือผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลบน แอปพลิเคชันมือถือ 

และการติดบาร์โค้ด/รหัสคิวอาร์ เพ่ือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคค 
- พัฒนาให้ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบย้อนกลับของหน่วยงานรัฐอ่ืน

และเอกชน 
- พัฒนาระบบมีอัลกอริทึมที่ตรวจพิสูจน์ความสอดคล้องข้อมูลได้อัตโนมัติ 
- พัฒนาเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ในการเปรียบเทียบภาพหน้าตัดไม้ท้าย

รถบรรทุกระหว่างต้นทางกับปลายทาง เป็นมาตรการเสริม 
ประเด็นทางกฎหมายที่ควรพิจารณา 

- การปรับปรุงกฎหมายลำดับรองท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการใช้งานเทคโนโลยี
ด้านการติด บาร์โค้ด/รหัสคิวอาร์ แทนวิธีการตีตราประทับ 

- การพัฒนาระบบเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับไม้ ต้อง
อยู่บนพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ลำดับความสำคัญในการพัฒนา 
จากการหารือระหว่าง AIT และกรมป่าไม้ วันที่ 16 ก.ค. 2564 ได้ข้อสรุปลำดับ

ความสำคัญ ดังนี้ 
1. แอปพลิเคชันมือถือ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์ไม้เพ่ือการส่งออก – 

AIT อยู่ระหว่างการพัฒนา แอปพลิเคชันมือถือ สำหรับใช้โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เมื่อลงตรวจไม้เพ่ือออก
หนังสือรับรองในพ้ืนที่ 

2. บาร์โค้ด/รหัสคิวอาร์ - ปัจจุบันยังไม่เริ่มพัฒนา AIT จะพัฒนาในระยะถัดไป 
3. พัฒนาระบบ RFD SW ให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบย่อยภายในให้ครบถ้วน  
4. พัฒนาระบบอัลกอลิทึมในการคำนวณความสอดคล้องของข้อมูล 
5. พิจารณาการพัฒนา แอปพลิเคชันมือถือ ให้ประชาชนใช้งาน 
6. พัฒนาระบบ RFD SW ให้เชื่อมโยงกับองค์กรภาคเอกชน 
7. พิจารณาการนำเทคโนโลยีอ่ืนมาเสริมเพ่ือสนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับไม้ 

เช่น การใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบภาพหน้าตัดไม้ท้ายรถบรรทุกระหว่างต้นทางกับปลายทางตามที่เสนอ 
หรือ GPS เป็นต้น 
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8. การพัฒนาเพ่ิมเติม เช่น การประเมินศักยภาพของไม้สักของประเทศไทย โดย
ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม 

รูปแบบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ในการตรวจพิสูจน์ในพื้นที่ เพ่ือ
ออกหนังสือรับรองไม้ 

แอปพลิเคชันมือถือ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาโดย AIT โดย แอปพลิเคชัน 
ออกแบบมาให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช้เวลาลงตรวจพิสูจน์ไม้หรือที่ดิน แอปพลิเคชันมีหน้าการทำงานเพ่ือ
การนัดหมาย การเรียกดูข้อมูลที่ดิน เช่น ฉโนดที่ดิน และการใส่ข้อมูลที่ดิน เช่น ข้อมูลพิกัดแปลง การ
เรียกดูข้อมูลไม้รายต้นหรือรายแปลง และการใส่ข้อมูลไม้ เช่น พิกัดตอ รูปหน้าตอ เลขตราตอ และเลข
เรียงลำดับต้น ขนาดท่อนไม้ เป็นต้น 

บันทึกความเข้าใจระหว่าง AIT และกรมป่าไม้ 
AIT ไดล้งนามบันทึกความเข้าใจกับกรมป่าไม้ ในวันที่ 8 ก.ค. 2564 เพ่ือการทำงาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยบันทึกความเข้าใจระบุการสนับสนุนและการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ทั้ง
การพัฒนาวิชาชีพด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมไปถึงเครื่องมือเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับไม้ และการพัฒนาการอำนวยความสะดวก
การเข้าถึงทรัพยากร ซึ่งรวมไปถึงการสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 
สืบเนื่องจากข้อกังวลของนายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้

ต่างประเทศ กรณีหากบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชันมือถือผิดพลาด นายวิสูตร จะนำไปปรับปรุง โดยเพิ่ม
หน้าการยืนยันข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูล 

สืบเนื่องจากประเด็นทางกฎหมายในการนำ บาร์โค้ด/รหัสคิวอาร์ มาใช้ นายเมทนี สี
มันตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ เห็นว่าสามารถนำมาใช้ได้เลย โดย
ไม่ต้องออกกฎหมายรองเพ่ิม เนื่องจาก ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ 2563 เรื่อง
การประทับตราตอ ระบุว่าอธิบดีกรมป่าไม้อาจประกาศวิธีการอื่นนอกจากการตตีราตอได้  

นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ ขอให้มุ่งพัฒนาระบบเอกสารให้
เสถียรด้วย หากมีการเริ่มใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ควรเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบสมบูรณ์ ไม่ต้องมี
การใช้เอกสารกระดาษเลย มิฉะนั้นจะสร้างภาระให้ผู้ประกอบการต้องดำเนินงานซ้ำซ้อนทั้งในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มย่อย  
๓.๓.๑ คณะทำงานกลุ่มย่อยเรื่องขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) 
นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภา

อุตสาหกรรมฯ รายงานความก้าวหน้า 
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ผลการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย PS ครั้งที่ 4/2564 วนัที่ 19 ก.ค. 2564  
- ไดจ้ัดประชุมแนะนำกระบวนการ FLEGT VPA แก่ผู้ประกอบการในพิกัด HS 

4414, 4415, 4416 และ 4418 จาก 8 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยมีส่วนร่วมกับ FLEGT VPA 
มาก่อน และได้เชิญชวนหากผู้ประกอบการสนใจสามารถเข้าร่วมประชุมต่อๆ ไปได้ 

- ยกร่าง แนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล   
- ได้หารือเรื่องภาษีการส่งออกไม้กฤษณาไปเบื้องต้น นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์ 

กรรมการ สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ อยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้า 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
๓.๓.๒ คณะทำงานกลุ่มย่อยเรื่องการควบคุมการนำเข้าไม้ (IC) 
นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก รายงานความก้าวหน้า 
ร่างแนวคิด IC ได้รับความเห็นกลับมาจาก FLEGT Asia, EFI แล้ว โดยมีประเด็น

สำคัญคือ 1) หากไทยจะใช้เกณฑ์ due diligence ในการประเมินความเสี่ยง จะต้องกำหนดเกณฑ์ due 
diligence ที่ยอมรับไว้ด้วย และ 2) ควรระบุในร่างให้ชัดเจน และทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่า ใน
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลของ due diligence ผู้ประกอบการจะต้องหาข้อมูล และทำความเข้าใจ 
กฎระเบียบของประเทศตัดโค่นด้วย เพื่อให้สามารถประเมินและบรรเทาความเสี่ยงได้ สมาคมธุรกิจไม้จะ
จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 ก.ค. เพ่ือหารือความเห็น 

สืบเนื่องจากคำถามของ นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการ
ป่าไม้ เรื่องคู่มือแนะนำความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศแหล่งที่มา นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ 
แจ้งว่า FLEGT Asia, EFI ยังไม่ได้เริ่มหารือเรื่องการพัฒนาคู่มือ เพียงแต่เน้นย้ำให้สร้างความเข้าใจกับ
ผู้ประกอบการว่าในการทำ due diligence ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูล และเข้าใจ
กฎหมายของประเทศตัดโค่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
๓.๓.๓ คณะทำงานกลุ่มย่อยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (PDI) 
นายสิทธิพร รอดไพรสม เจ้าหน้าที่โครงการ RECOFTC รายงานความก้าวหน้า  
ร่างภาคผนวก PDI ได้รับความเห็นกลับมาจาก FLEGT Asia Programme แล้ว 

ประเด็นหลักคือให้ตรวจยืนยันว่ารายการข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในร่างเป็นปัจจุบัน RECOFTC จะ
จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 23 ก.ค. เพ่ือพิจารณาความเห็นดังกล่าว และ
เพ่ือเตรียมการประชุมเชิงเทคนิคกับ FLEGT Asia, EFI ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 ก.ค.  

ในการดำเนินงานต่อไป RECOFTC ร่วมด้วยกรมป่าไม้ จะเชิญหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องใน PDI เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหารือบทบาทในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือยืนยัน
การเปิดเผยข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ระบุในร่าง และร่วมกำหนดแผนการดำเนินการต่อ
ช่องว่างการเปิดเผยข้อมูล (หากม)ี 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ VPA Roadmap ฉบับปรับปรุง และแผนการดำเนินงานของเฟล็กทีในประเทศ 

นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที นำเสนอ VPA 
Roadmap ฉบับปรับปรุง ร่างโดยสำนักงานเลขานุการฯ และ FLEGT Asia, EFI ซ่ึงเป็นผู้ประสานกับอียู 
ในฉบับปรับปรุงได้ปรับแก้ตารางเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป ทั้ง กำหนดส่งเอกสาร กำหนดการพิจารณา
เอกสาร และกำหนดการประชุมเชิงเทคนิค เพ่ือให้สอดคล้องกับการประชุมทางไกลครั้งที่ 7 (VC 7) การ

ประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 6 (JEM 6) และการเจรจาครั้งที่ 4 (NEG 4) ที่เลื่อนไปเดือน ธ.ค. และ

นำเสนอแผนการดำเนินงานของเฟล็กทีในประเทศไทยที่ปรับแก้ให้สอดคล้องกับ VPA Roadmap  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

๔.๒ แนวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย นำเสนอ
ร่างที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลุ่มย่อย PS ครั้งที่ 4/2564 

ที่ประชุมพิจารณา และให้ปรับแก้ร่างตามนี้ 

- แก้ย่อหน้าแรกของข้อ 2 "…ให้ยื่นคำขอที่ลงลายมือชื่อทุกฉบับพร้อมเอกสารแนบ 
ดังนี้..."  

- ในข้อ 2 (ฉ) ให้ใช้คำว่า “หนังสือสำแดงตนเอง” แทน “หนังสือยินยอมรับผิด” 
- ในข้อ 2 (ช) ให้ระบุว่า ตามที่ระบุในย่อหน้าแรก  
- ในข้อ 2 (จ) แก้รายชื่อใบรับรองเก่ียวกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเป็นรายการปลายเปิด 
- ข้อ 3 ระบุให้ชัดเจนว่ามีเพียง 2 หน่วยงานเท่านั้น โดยอาจเขียนว่า "จากการ

พิจารณาเห็นควรให้ สภาอุตสาหกรรมฯ หรือสภาหอการค้าฯ เป็นผู้ออกหนังสือ
รับรอง" 

- ข้อ 4 การตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ ให้ประเทศปลายทางอียู ติดต่อมายังสภา
อุตสาหกรรมฯ หรือสภาหอการค้าฯ โดยสำเนาถึงกรมป่าไม้ 
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ในประเด็นทีน่ายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมฯ และ
นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ แนะนำว่าผู้ประกอบการควรออก
หนังสือสำแดงตนเองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีหน่วยงานที่สามมารับรองนั้น นางสาว
คนงึนิจ โชติวาณี กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมฯ แจ้งว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อ
และกระดาษสรุปให้มีหน่วยงานกลางที่สาม คือ สภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการค้าฯ เป็นผู้ออก
หนังสือรับรอง เพ่ืออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการในการตรวจทานเอกสาร เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับหนังสือรับรอง และเพ่ือให้มีหน่วยงานกลางในการประสานกับประเทศปลายทาง 

สืบเนื่องจากคำถามของนางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรม
เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ว่าอียูยอมรับให้องค์กรเอกชนเป็นผู้ออกหนังสือรับรองหรือไม่นั้น นางสาว
รุ่งนภา แจ้งว่ายังไม่ได้นำเสนอต่ออียู เมื่อแนวทางผ่านการพิจารณาของที่ประชุมนี้แล้ว จะส่งให ้FLEGT 
Asia, EFI ออกความเห็นต่อไป 

มติ เห็นชอบร่าง และให้นางสาวรุ่งนภาแก้ไขเอกสารตามที่สรุป และจัดทำร่างฉบับ
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ง FLEGT Asia, EFI ให้ความเห็นต่อไป (ส่งโดยสำนักงานเลขานุการฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

  การประชุมครั้งที่ 8/2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 ส.ค. 2564 สำนักงานเลขาฯ จะ
นำส่งหนังสือเชิญประชุมและร่างกำหนดการให้ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป 
   

5.2 ความก้าวหน้าด้านการพัฒนานโยบายและระบบของกรมป่าไม้ ที่เกี่ยวข้องกับ 
FLEGT VPA 
  นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ รายงานความก้าวหน้า 

1) เรื่องการทบทวน มติ ค.ร.ม. การส่งออกไม้สักจากสวนป่า 
ปัจจุบัน เรื่องการทบทวนมติ ค.ร.ม. เพ่ือให้ภาครัฐและเอกชนสามารถส่งออกไม้สัก

จากสวนป่าได้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ได้ยื่นเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเรื่องเข้า ค.ร.ม. 
พิจารณาแล้ว 

2) ระบบออกหนังสือรับรองไม้อิเล็กทรอนิกส์ 
ปัจจุบันอยู่ในระยะการทดลองใช้ระบบ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จะจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติกับ ทสจ. ศูนย์ป่าไม้จังหวัด และผู้ประกอบการ 
เรื่องการลดอัตราภาษีส่งออกไม้ท่อนเป็น 10% 
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สืบเนื่องจากการพิจารณาปรับลดอัตราภาษีส่งออกไม้ท่อน ยกเว้นไม้บางชนิดเช่น ไม้พะยูงและกฤษณา
เป็น 10% นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ผู้แทนสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด และนายจิรวัฒน์ ตั้งกิจ
งามวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ เห็นว่าควรให้อัตราภาษีเป็นศูนย์ เพ่ือส่งเสริมการส่งออกไม้ท่อน 
โดยเฉพาะไม้ซุงขนาดเล็กท่ีผ่านการอบ ที่ไม่สามารถไปสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ เห็นว่าควรเปิดเสรีเรื่องการ
ส่งออก การกำหนดให้ภาษีส่งออกไม้แปรรูปเป็น 0% แตไ่ม้ท่อน 10% เป็นการผลักให้เจ้าของไม้ต้อง
นำไม้ไปแปรรูปก่อนส่งออก จึงเป็นการสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นว่าควรมีการ
เก็บอัตราภาษีส่งออกไม้ท่อน แจ้งว่าการให้มีอัตราภาษีส่งออกไม้ท่อน เป็นข้อเสนอจากตัวแทนกลุ่ม
อุตสาหกรรมในคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้แปรรูป และการส่งออกไม้แปร
รูปของประเทศในระยะยาว 

นายกิตติพงศ์ ตั้งกิจ ตัวแทนคณะวณศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำว่าการ
ปรับอัตราภาษีส่งออกควรพิจารณาจากอุปทานของประเทศด้วย นอกจากนั้นแล้วกระบวนการปรับ
อัตราภาษีควรให้ทันท่วงทีกับสถานการณ์ของตลาด  

นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าไม้ยูคา
ลิปตัสไม่ได้มีอัตราภาษีส่งออก 0% ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้สับ เชื้อเพลิง และเพลเลต มีอัตราภาษี 
0% แต่ผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้วีเนียร์ มีอัตราภาษี 10% และเห็นด้วยว่าควรให้ไม้ท่อนจากไม้สักขนาดเล็กมี
อัตราภาษีส่งออก 0% เพราะราคาขายในประเทศต่ำ และเห็นด้วยว่าควรให้กระบวนการปรับอัตราภาษี
ให้รวดเร็วขึ้นให้ทันกับสถานการณ์ 

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ แจ้งว่าปัจจุบันขอให้พิจารณาไปทีละ
เรื่องก่อน และสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในอนาคตได้ ในการประชุมหน้าให้สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
นำเสนอข้อมูลอุปสงค์-อุปทาน มูลค่าไม้ และเป้าหมายของคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ ตามท่ี นาย
สุนทร รักษ์รงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย แนะนำ รวมไปถึง
นำเสนอการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมไม้เศรษฐกิจที่ดำเนินการอยู่ และที่สำเร็จแล้ว โดยมีเอกสาร
ประกอบการนำเสนอด้วย เพื่อให้ที่ประชุมหารือต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 14:27 น. 
 
สิ่งท่ีต้องดำเนินการต่อไป 

1. สภาอุตสาหกรรมฯ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมาย
ของไม้ในที่ดินเอกชน 
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2. นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษา สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมฯ 
ปรับแกแ้นวทางการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลภาษาไทยตามมติที่ประชุม และจัดทำ
ร่างฉบับภาษาอังกฤษ ให้สำนักงานเลขานุการฯ เพื่อส่งให้ FLEGT Asia, EFI ให้ความเห็นต่อไป 

3. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ นำข้อเสนอแนะของที่ประชุม
เข้าหารือในการประชุมพัฒนา GLP ครั้งต่อไป 

4. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ นำเสนอผลการพิจารณาร่าง SD สำหรับไม้ในท่ีดินเอกชน
จากที่ได้เวียนไป  

5. สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ นำเสนอแนวทางและความก้าวหน้าการปรับปรุง
กฎระเบียบเรื่องการส่งออกไม้สักท่อน และไม้อ่ืน รวมทั้งข้อมูลอุปสงค์-อุปทานไม้ มูลค่าไม้ 
เป้าหมายของคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ และความก้าวหน้าการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมไม้
เศรษฐกิจ พร้อมเอกสารประกอบต่อที่ประชุมครั้งหน้า 

 

 

 

ทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข 
         นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข 
               ผูช้่วยฝ่ายปฏิบัติการ 
             สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที 
             ผู้จดรายงานการประชุม 


